

**“SET ยังมีความเสี่ยงต่อการที่ยังแกว่งตัวลงต่อเนื่องได้อยู่ ดังนั้น ถ้าเทรดดิ่งก็ควรขายทำกำไรตามรอบช่วงจังหวะดิ่งขึ้นด้วย เพื่อลดความเสี่ยง โดยจังหวะซื้อขอยังน่ารอเฉพาะช่วง SET อ่อนตัวลง...”**



**SET INDEX** ปิดที่ 1,569.07 จุด เปลี่ยนแปลง -6.81 จุด คิดเป็น -0.43%

แนวรับ 1567-1565\*, 1562-1560\*\* จุด

แนวต้าน 1571-1573\*, 1576-1578\*\* จุด

### Technical View:

สำหรับการเข้าเทรดดิ่งระยะสั้น – SET ยังอ่อนตัวลงมาต่อเนื่อง และเริ่มมีจังหวะหลุดต่ำกว่าแนวรับจากเส้นต้นทุนเฉลี่ย(SMA.) 5 วันแถว 1570 จุดลงมาด้วย ดังนั้นแม้ว่าช่วงนี้อาจจะมีจังหวะรื้อवादกลับขึ้นได้บ้างเนื่องจากอาจมีแรงซื้อผลักดันกลับจากแนวรับเส้นต้นทุนเฉลี่ย 5 และ 10 สัปดาห์ที่ 1568 จุดได้ แต่ก็ถือว่ารูปแบบกราฟราคาและการฟอร์มตัวของ Indicators ต่างๆ ยังมีสัญญาณอ่อนแออยู่เช่นเดิม ดังนั้นถ้าเข้าเทรดดิ่ง ก็ยังคงควรหาจังหวะขายทำกำไรตามรอบไว้ด้วย และขอยังน่ารอเลือกหุ้นเข้าซื้อเฉพาะช่วงตลาดอ่อนตัวดีกว่า เนื่องจากคาดว่า SET ยังมีสิทธิไหลลงไปทดสอบแนวรับถัดไปแถว 1560 จุด(+/-) ได้อีก ซึ่งต้องติดตามดูแรงซื้อจากแนวรับหลังนี้อย่างใกล้ชิดด้วย เพราะถ้าดัชนียังหลุดลงไปต่ำกว่า 1555 จุดอีก ก็จะมีโอกาสไหลลงไปหาแนวรับเป้าหมาย 1500 จุดหรือต่ำกว่าได้ตามที่เคยคาดไว้

แนวโน้มระยะกลาง-ยาว ช่วงนี้รูปแบบกราฟดัชนีทั้งรายวันและรายสัปดาห์ยังบอกถึงโอกาสที่ตลาดอาจจะเป็นแนวโน้มขาลงเช่นเดิมอยู่ ดังนั้นเราจึงยังแนะนำให้รอเลือกหุ้นเข้าซื้อเพื่อถือเพิ่มเติมเฉพาะช่วงตลาดไหลลงเท่านั้น ซึ่งเรายังคงคาดหวังโอกาสที่ SET จะปรับตัวลงไปให้ 1500 จุดหรือต่ำกว่าให้เป็นโอกาสในการเข้าซื้อได้อยู่ ตราบใดที่ยังไม่มีสัญญาณบวกที่ดีขึ้นกว่าเดิมเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติม

### Analyst :

Somchai Anektaweepon

Register : 002265

Veeravat Virochpoka

Register : 047077

Tel. : 0-2646-9967

รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีคุณภาพเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชักชวนให้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ตัดแปลง ใช้อ้างอิง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทางหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน

### Technical Picks:

**SITHAI** (Bt 2.74 เป้าเทคนิค 2.84-2.94 cut loss ถ้าหลุด 2.68)

**TCC** (Bt 2.14 เป้าเทคนิค 2.22-2.34 cut loss ถ้าหลุด 2.06)

**DTAC** (Bt 97.75 แนะนำยืมหุ้น short เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับ)



ราคาเริ่มติดกลับขึ้นมาเหนือเส้นต้นทุนเฉลี่ยระดับต่างๆ ได้อีกครั้ง โดยมีทั้งวอลุ่มที่หนาขึ้น และการฟอร์มตัวที่ดีของ Indicators ต่างๆ ช่วยสนับสนุน ดังนั้นถ้าไม่ย้อนลงต่ำกว่าแนวรับอีก ก็มีลุ้นติดขึ้นหาแนวต้านให้ทำกำไรตามรอบได้



ราคาขยับกลับขึ้นมาเหนือเส้นต้นทุนเฉลี่ยระดับต่างๆ ได้อีกครั้ง พร้อมทั้งมีวอลุ่มและสัญญาณบวกจากการฟอร์มตัวของ Indicators ต่างๆ ช่วยหนุน ดังนั้นถ้าไม่ย้อนต่ำกว่าแนวรับลงไปอีก ก็มีสิทธิติดขึ้นหาแนวต้านให้ทำกำไรตามรอบได้

### For SBL



ในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาราคาหุ้นแกว่งตัวเคลื่อนไหวเข้าชายเป็นรูป Descending Triangle และล่าสุดวานนี้เริ่มมีจังหวะหลุดกรอบล่างบริเวณ 100 บาทลงมาให้เห็น จึงมีโอกาสราคาหุ้นจะปรับตัวลงไปยังแนวรับต่างๆต่อไป จึงมองว่าเป็นจังหวะน่าลุ้นในการยืมหุ้น Short เพื่อรอซื้อคืนทำกำไร